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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๑. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๔. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๒ 
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๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจิรญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 
๑๐. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๒. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๓. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๔. อ.ดร.ทัตพร  คุณประดิษฐ ์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๕. อ.นิรุตร์ แก้วหล้า อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๖. ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๗. อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๘. อ.เสน่ห์ วงค์สุฤทธ์ิ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 



๓ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
 - ไม่ม ี– 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ การเปน็เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ 

“พิงคนครเกมส์” ต้ังแต่วันที ่๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ป ี

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส์” ต้ังแต่วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยเป็นการแข่งขันกีฬา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประกอบไปด้วย ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
และ ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งน้ี กําหนดจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ปี  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ 
“พิงคนครเกมส์” ต้ังแต่วันที่ ๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ปี 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๓.๑ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๓ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  



๔ 
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เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ  
ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ควรนําถ้อยคําของนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาลงในจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
๔ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้ออกจดหมายข่าวฉบับดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ภายใน ๑ สัปดาห์ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
 ๑.๓.๒ กําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และกําหนดวันนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษา 

กรณีนายสุขสถิต เคหา ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่  
เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๕๗/๒๕๕๗ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายสุขสถิต เคหา อดีตพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง คดีหมายเลขดําที่ 
๕๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๖/๒๕๕๗ 
สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รวมท้ังให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้อง
กับเรื่องที่ได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าจะเสร็จการ โดยมีการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องจัดส่งให้ศาลปกครอง
เชียงใหม่มาโดยลําดับ  
 บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่มีหมายแจ้งกําหนดนัดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. และกําหนดนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษาคดี ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พร้อมทั้งจัดส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสํานวนมาพร้อมหมายดังกล่าว ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปศาลในวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  
ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. รับทราบ กําหนดวันน่ังพิจารณาคดีครั้งแรก วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. 

และกําหนดวันนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. กรณีนายสุขสถิต เคหา
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๕๗/๒๕๕๗ 

๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรือนิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไปฟังการอ่าน
ผลแห่งคําพิพากษาตามคําสั่งของศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 



๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๑.๓.๓ คําสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีจ่าสบิตรีจอห์นนพดล วศนิสนุทร 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เปน็คดีหมายเลขดําที ่๑๐๖/๒๕๕๘ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน-
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ออกคําสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ 
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๗ ตามลําดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ 
มอบให้คณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ ๓๖/๒๕๕๗ ของศาลปกครองเชียงใหม่
ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รวมทั้งให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมายน้ีจนกว่า
จะเสร็จการ โดยมีการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องจัดส่งให้ศาลปกครองเชียงใหม่มาโดยลําดับ   
 เน่ืองจากศาลปกครองเชียงใหม่มีคําสั่งไม่รับคําฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ – ๖ จ่าสิบตรี 
จอห์นนพดล วศินสุนทร จึงได้ย่ืนอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด บัดน้ี ศาลปกครองสูงสุด 
ได้มีหมายแจ้งกําหนดนัดอ่านคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปศาลตามกําหนดนัดอ่านคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ คําสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยกับคําสั่งของศาลปกครอง
เชียงใหม่ ที่ไม่รับคําฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ – ๖ จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองเชียงใหม่  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
 



๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

หน้า ๓๖ ลําดับที่ ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
เป็น“ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์วินัย  

ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข โดยมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จํานวน ๒ คน ไม่รับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระที่ 
๑.๓.๓ และ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ คือ 

  ๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  
  ๒. อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไม่ม ี- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ – แม่ฮ่องสอน 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
นําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑) น้ัน คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ชุดปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) กําลังระดมความคิด 
ในการวางแผนพัฒนาระยะยาว ๑๐ ปี แผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และระยะที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยกําหนดกรอบความคิดในแผนพัฒนาทางวิชาการ (Academic Development Plan)  
และแผนพัฒนาทางกายภาพ (Physical Development Plan) ใน ๓ กลุ่มวิชา (Clusters)  

ดังน้ันคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 



๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. แผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีมีความชัดเจนมาก ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เป็นอย่างดี สิ่งที่ควรเร่งดําเนินการต่อไป คือ ๑) ควรจัดประชุมร่วมกับประชาคมในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเก่ียวกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว เพ่ือจะได้ทราบว่าประชาคมในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นอย่างไร จะแก้ไข/
ปรับปรุง หรือไม่ เพ่ือให้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ มีคุณค่า และเป็นที่พึงพอใจของประชาคม 
ในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอนมากยิ่งขึ้น ๒) ควรมีบุคคลไปศึกษากฎหมายในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะบัญชีแนบท้าย ว่าจะทําอย่างไรเพ่ือให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไปตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒. ควรมีการพบประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายที่มาจาก
ความต้องการของประชาคมในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง เช่น ๑) ต้องศึกษาว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต้องการอะไร เพราะอะไรประชาคมในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอนถึงไปเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพมากกว่าวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ๒) ต้องศึกษาเก่ียวกับความต้องการของผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานสําหรับนํามาวางแผน 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ และ ๓) ควรศึกษาข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษา 
ในระยะเวลาที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

๓. มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลภายนอกจากประชาคมในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน และศึกษาข้อมูล
ภายในของนักศึกษาว่ามีภูมิหลังอย่างไร มีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแล้วมีประเด็นใด
ที่มหาวิทยาลัยต้องจัดต้ังกองทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือด้านความสามารถทางวิชาการ
เป็นอันดับแรกว่าจะช่วยพัฒนานักศึกษาอย่างไรที่จะสามารถทําให้นักศึกษามีความสามารถทางวิชาการ 
ถึงระดับมาตรฐานที่จะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ช้ันปีที่ ๑ ได้ เป็นต้น 

๔. ถ้าหากได้รับการสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับประเทศ โครงการน้ีจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
และถ้าหากมีหลักสูตรใหม่ที่สนองความต้องการของประชาคมในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากย่ิงขึ้น 

๕. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น จํานวน ๒ ครั้ง ดังน้ี  
๑) การพบปะ/พูดคุย และการระดมความคิดเห็นกับประชาคมในพื้นที่แม่ฮ่องสอน เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจ
เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน” โดยให้เกิดข้อตกลงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
๒) การพบกับผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือเข้ามาสนับสนุนและผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในระดับประเทศควรเชิญผู้แทน
จากสํานักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เข้ามามีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยควรจัดทํารายงานให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ร่วมสัมมนา 
ที่มีอํานาจการตัดสินใจสามารถช่วยทําให้ประสบผลสําเร็จย่ิงขึ้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบแผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามท่ีประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัย-
แม่ฮ่องสอนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
และมหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 



๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
   

๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ัง
กรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน 
 ดังน้ัน ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข
๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรมีแบบฟอร์มให้แต่ละคณะ/สถาบัน/สํานัก สําหรับกรอกข้อมูลประวัติกรรมการประจํา 
คณะ/สถาบัน/สํานัก เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วยเพ่ือสนองนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยที่ประสงค์ให้ความสําคัญกับคนในพ้ืนที่เป็นลําดับแรกได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ราย
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอดังน้ี 

๑) นายชัชวาล ทองดีเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๒) นายวิสูตร บัวชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๓) นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 

๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทําแบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

 
๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชยี 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน 

และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
จึงนํารายช่ือเสนออธิการบดี เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรมีแบบฟอร์มให้แต่ละคณะ/สถาบัน/สํานัก สําหรับกรอกข้อมูลประวัติกรรมการประจํา 
คณะ/สถาบัน/สํานัก เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันด้วยเพ่ือสนองนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัยที่ประสงค์ให้ความสําคัญกับคนในพ้ืนที่เป็นลําดับแรกได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอดังน้ี 
๑) รองศาสตราจารย์วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๓) นางสาวประทุม สุริยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

 
๔.๒.๓ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกัดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการแต่งต้ังกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน 

ดังน้ันผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ราย
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสิทธ์ิ สขุะหุต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๓) นายเดชนะ สิโรรส ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 

๔.๒.๔ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ กรรมการประจํา 
คณะวิทยาการจัดการจากหัวหน้าภาควิชา ลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงทําให้
กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการที่แต่งต้ังจากหัวหน้าภาควิชาว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการจึงนํารายช่ือเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ แทนตําแหน่งที่ว่างรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังอาจารย์ ดร.รัฐ ใจรักษ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น กรรมการ 
ในคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

 
๔.๒.๕ ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอท่ีประชุมว่า 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ แล้วน้ัน 
 บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดําเนินการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้จากการสรรหา 
คือ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ ซึ่งเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรรวมท้ังแนวทางในการนํานโยบายและ
แผนพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผู้ที่ลงสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง ๓ คน เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถคนละศาสตร์ หากร่วมมือกันเพ่ือช่วยพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก 

๒. ควรหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตรของนักศึกษาให้สามารถผลิต
และจําหน่ายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชุมชนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอและสม่ําเสมอ 
ซึ่งทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมีรายได้จากการนําผลผลิตออกจําหน่าย รวมทั้งทําให้คณะ/
มหาวิทยาลัย มีรายได้ด้วยเช่นกัน 



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. ควรนําความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญมาเร่งพัฒนาพ้ืนที่ เพาะปลูกของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับปรุง/ฟ้ืนฟู ด้านการบํารุงดินให้มีสภาพดี สามารถเพาะปลูก
การเกษตรได้ เน่ืองจากดินในพ้ืนที่สะลวง – ขี้เหล็ก มีปัญหาด้านการเพาะปลูก  

๔. ควรจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะด้านประมาณการรายรับ รายรับจริง ประมาณ
การรายจ่าย และรายจ่ายจริง ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับ นําไปดําเนินการ
อะไรบ้าง และจะทําอย่างไรให้ได้รายรับเข้ามา และประมาณการว่าจะมีรายได้เข้ามาเท่าใด เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
อีกคร้ังหน่ึง 

๕. ควรหาวิธีการในการจูงใจให้มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น 
๖. คณบดีควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาฯ รวมทั้งไปพิจารณาว่างบประมาณที่เคยได้รับ 

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมาแล้วจํานวนเท่าใด จะนําไปใช้ในการทําแผนพัฒนาดังกล่าวจํานวนเท่าใด
เพียงพอกับการทําแผนพัฒนาดังกล่าวหรือไม่ หากไม่พอจะเสนอขอเพ่ิมเติมเท่าใด และจะนําไปดําเนินการอะไร 
อีกทั้งให้พิจารณาและรายงานด้วยว่าจะสามารถทํารายได้เข้ามหาวิทยาลัยปีละเท่าไรซึ่งต่อไปควรจะใช้เป็นดัชนี
ช้ีวัดในการประเมินคณบดีทุกคณะ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกและแต่งต้ังให้ อาจารย์ ดร.รัชนีพร  
สุทธิภาศิลป์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๒. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาจัดทํ าแผนการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๔๕ คน  
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 
สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ระดับปริญญาโท ๑๐ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๕๓๕ คน 

   รวม ๕๔๕ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๔๕ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
  

 ๔.๓.๒ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 ๔.๓.๓ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ดนตรีสากล นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 



๑๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๓.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
จํานวน ๔ หลกัสูตร ได้แก่ 

 (๑)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๒) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๓) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 (๔) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ส่งคืนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน  
๔ หลักสูตร เน่ืองจาก สกอ. ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรระบุให้มีการเปิดกลุ่มวิชาโท 
สําหรับให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘.๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ ระบุว่า “...สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมี
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต 
ของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต...” ในประเด็นน้ี สกอ. มีความเห็นว่าหน่วยกิตของวิชาเอกและวิชาโท
ควรมีสัดส่วนที่สอดคล้องกัน การกําหนดหน่วยกิตของวิชาโทจึงควรอยู่ระหว่าง ๑๕ – ๒๐ หน่วยกิต จึงจะเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสม 
 ดังน้ัน สกอ. จึงขอส่งคืนหลักสูตรดังกล่าวมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรตามข้อสังเกตดังกล่าว และเมื่อมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งไปยัง สกอ. ต่อไป 
 บัดน้ี สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาและ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ 
ดังน้ี 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๒)  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๔) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



๑๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ณ ต่างประเทศ  
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร- 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ต่างประเทศ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบและมอบ อนุ ก.บ.ม. ปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว  
ตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.ม. แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ณ ต่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ  
โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมย่อหน้าแรกเพื่อระบุเหตุผลที่ต้องออกระเบียบน้ี ขึ้นต้นด้วยว่าเพราะพนักงานมหาวิทยาลัย
ยังไม่มีระเบียบลักษณะน้ีใช้บังคับในขณะที่ข้าราชการมีระเบียบลักษณะน้ีใช้บังคับแล้ว 

 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. .... 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้ เป็นไปตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตําแหน่งคณบดี  และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี  
จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ และในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่นํากลับไปพิจารณาทบทวนปรับปรุง ข้อ ๗ (๒) และ ข้อ ๙ วรรคสาม และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 

  ๔.๕.๑ รายงานรายรบัจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได ้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕๖ กําหนดให้มหาวิทยาลัย
รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการ ก.ง.ส. ได้พิจารณารายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรเร่งพิจารณาเพ่ือแก้ไขข้อบังคับโดยเร่งด่วน ให้เป็นรายได้ทุกรายการ โดยให้ถือว่า
รายได้รายรับจริงทุกรายการเป็นรายได้ หากข้อบังคับไม่สะท้อนประเด็นได้ก็ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริง
ของรายได้ ส่วนมหาวิทยาลัยจะนํามาใช้จ่ายเท่าใดก็ให้ต้ังตามความเหมาะสม ตามแผนงาน/โครงการ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ 

๒. รายการที่ ๙ รายได้อ่ืนมีจํานวนมากถึงประมาณ ๓๑ ล้านบาท ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
รายได้จากอะไร ไม่ควรรวมมาเป็นรายการเดียว  

๓. มหาวิทยาลัยควรรายงานประมาณการรายรับ รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการต้ังงบประมาณของปี
ถัดไป 

๔. ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยควรรายงานประมาณการรายรับ 
รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริงของหน่วยงานทุกระดับที่มีการจัดหารายได้เข้าหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายไตรมาส 

 



๑๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอและมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.๑ การเปลี่ยนตําแหน่งและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ของว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชยั สายตาคํา 
 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายชัยยง ไชยศรี 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหน่ง 
๐๐๒๐ อัตราเงินเดือน ๔๐,๙๙๐ บาท สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอัตราว่างระหว่างปี จํานวน ๑ อัตรา เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๒๐  
จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนตําแหน่งและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย  
มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้เปลี่ยนตําแหน่งและรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสองแห่งตกลงรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ไม่เกินวันที่  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. รับทราบการเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา  

คือ เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๒๐ จาก ตําแหน่งนักวิชาการ เป็น ตําแหน่งอาจารย์ 
๒. รับทราบการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย คือ ว่าที่ร้อยตรี  

ดร.เกียรติชัย สายตาคํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ มาสังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 

 
 ๕.๑ การติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  

โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
(adiCET) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดําเนินการ
โครงการขยายผลอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ด้านพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตนําร่อง การศึกษาโครงข่ายของการนําเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
มาใช้ร่วมกับระบบจําหน่ายของการไฟฟ้า เพ่ือทดสอบการรองรับระบบพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นต้นแบบการศึกษาวิจัย การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในระดับชุมชนด้วยพลังงานทดแทน เพ่ือให้เกิด
การพ่ึงพาตนเองที่ย่ังยืน โดยการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเช่ือมต่อสายส่ง ขนาดกําลัง
ติดต้ัง ๗๐๒ กิโลวัตต์ 
 เพ่ือให้การดําเนินการโครงการฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ อันจะเกิดความร่วมมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและมหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๖ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร จึงประสานขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นพ้ืนที่ติดต้ังโครงการฯ และขอให้บริษัท ชาร์ป โซล่าร์ โซลูช่ัน เอเชีย จํากัด เป็นผู้อํานวยการติดต้ังเข้าดําเนินการ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรจัดทําข้อมูลโดยละเอียดเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง โดยให้มี
รายละเอียด ความเป็นมาของโครงการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเข้าใจและรับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

๒. เนื่องจากเป็นโครงการที่น่าสนใจ ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ทราบถึงความเป็นมา 
ความก้าวหน้าในการดําเนินการต่าง ๆ และความชัดเจนของการร่วมมือกับโครงการดังกล่าว 

๓. ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยเคยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่างของศูนย์การเรียนรู้ 
และสามารถพัฒนาต่อไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนเร่ืองการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการทําวิจัยต่าง ๆ 
ครั้งต่อไปควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย  

๔. ควรเก็บข้อมูลต้ังแต่เริ่มต้นโครงการก่อสร้างเน่ืองจากข้ันตอนและกระบวนการต่าง ๆ 
สามารถนํามาเป็นบทเรียนได้ทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียด เพ่ือนํามาวางแผนการเตรียมหลักสูตร
และโครงการวิจัยต่าง ๆ สําหรับรองรับความต้องการในอนาคต 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  มอบคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) นําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อน และให้รายงานสภามหาวิทยาลัย 
อีกคร้ังหน่ึง 

 
๕.๒ รายงานโครงการ “Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม”  

และการลงนามบันทึกความร่วมมือ 
 

 อาจารย์ ดร .ทัตพร คุณประดิษฐ์ รองผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า  
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทํ าโครงการ “Research for Community วิจัยเพ่ือชุมชนสังคม” 
และ “การนําผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ” โดยกําหนดจัดโครงการฯ
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ช้ัน ๒ อาคาร 
วช. ๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งน้ี ได้มีกําหนดการแถลงข่าวโครงการฯ ดังกล่าว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเขียนรายงานเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง 
โดยให้มีรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนต่าง ๆ สําหรับการเลือกโครงการ/งานวิจัยที่จะนําไปใช้เพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน โดยร่วมมือกับ วช. มาโดยละเอียด 

 
๕.๓ รายงานการวิจัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี ้
 (๑)  สภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  
 (๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคณุลักษณะของบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 (๓) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 

และการให้บรกิารของหน่วยงานสนบัสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 (๔) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

และการให้บรกิารของหน่วยงานสนบัสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 (๕) ความคิดเหน็ของนักศึกษาและบคุลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ของมหาวิทยาลัยทีส่อดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  (๖) ความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น  

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนากลับไปสรุปสาระสาํคัญเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ อนุมัติการใหป้ริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 

เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๖ วรรค ๓  

ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม  
 
 ๖.๒ ขอคัดคา้นมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ และขอให้ดําเนินการเลือกผู้แทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

 อาจารย์นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ 
และอาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ พิเศษ/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือขอคัดค้านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



๑๙ 
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ว่าเป็นการนําข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงมาสู่การพิจารณา ซึ่งในวันที่ลงมติประชุมสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการฟ้องร้อง 
และมหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้ชนะคดี ดังน้ัน ในการพิจารณาลงมติของสภามหาวิทยาลัยโดยเห็นชอบให้ระงับ
การดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ น้ัน ทําให้การลงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  
ที่ พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่า ขอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําแทนที่ อาจารย์ จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีมติเห็นชอบให้ระงับการดําเนินการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําไปก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ 
 ในการน้ี จึงนําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระน้ีทั้งหมด ดังน้ี 

๑. เน่ืองจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างของจ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร น้ัน เป็นผลให้ 
จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ไปย่ืนฟ้องสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งคําฟ้อง
ได้นําแจ้งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจ่าสิบตรี  
ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ฟ้องคดีพร้อมกับขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองช่ัวคราวให้ตนทําหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งศาลได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ความว่า “ข้อเท็จจริง 
ตามคําฟ้องยังรับฟังไม่ได้ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีน้ัน น่าจะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทั้งความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หากศาลไม่มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว 
จะมีการจัดการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
แทนตําแหน่งของผู้ฟ้องคดีน้ัน ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ของมหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีน้ี จึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าในช้ันน้ียังไม่สมควร 
มีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป” 

๒. ต่อมาได้มีหนังสือแจ้งคําสั่งศาล เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นคําสั่งศาลลงวันที่  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งศาลได้สรุปข้อเท็จจริงว่า “ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีคําขอวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปก่อน จนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาล เน่ืองจากเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบให้ระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้ระงับการดําเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน จนกว่าศาลจะได้มีคําพิพากษา
ในคดีน้ี โดยให้เหตุผลว่า ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏตามคําขอเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาคดีของผู้ฟ้องคดี
ว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีย่ืนคําฟ้องคดีน้ีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้ระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและให้ระงับการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะได้มีคําพิพากษา  
กรณีน้ีจึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าในช้ันน้ียังไม่สมควรมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๒๐ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ขอคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

เน่ืองจากลงมติทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีเหตุ สภามหาวิทยาลัยนําข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีอยู่จริงมาพิจารณาเพ่ือชะลอ จึงทําให้
มติน้ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว มีหนังสือเสนอต่อนายก- 
สภามหาวิทยาลัยว่า ควรให้ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

๒. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ฟ้องเรื่องการส้ินสุดสัญญา และความไม่เป็นธรรม
ต่าง ๆ โดยศาลรับฟ้องแล้ว และเมื่อรอให้คดีถึงที่สุดจะช้าจึงมีวิธีการคุ้มครองช่ัวคราว ย่ืนขอครั้งแรกศาลไม่ทุเลา 
ย่ืนขอคร้ังที่สองศาลก็ไม่ทุเลาเช่นกัน แต่คดีหลักยังอยู่ ดังน้ัน มี ๒ ประเด็น คือ ๑) มติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริง แนวทางแก้ไขคือให้รับรองในการประชุมครั้งน้ี 
เพราะขณะน้ีมีการฟ้องแล้วจึงไม่เสียหายอะไร และ ๒) ข้อพิจารณาว่าจะเลือกหรือไม่เลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

๓.  จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่หลายคดีมาก 
อาจจะทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจําไม่ได้ทั้งหมด สําหรับในวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องน้ี  
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แท้ที่จริงแล้วสภามหาวิทยาลัยทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ไม่ได้พิจารณาโดยไม่มี
ข้อเท็จจริงตามที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กล่าวอ้างในหนังสือที่ขอคัดค้านมติ
แต่อย่างใด เน่ืองจากจ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ถูกฟ้องคดี เป็นคดีหมายเลขดํา ที่ บ.๓๗/๒๕๕๘ ฟ้องเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ก่อนการประชุม 
ที่มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสียอีก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้รับทราบกรณีคดีที่ถูกฟ้องน้ีแล้วและได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการไปจัดทําคําให้การ 
แก้คําฟ้อง รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
น่ันหมายความว่าสภามหาวิทยาลัยทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าถูกฟ้องคดี ในคําฟ้องก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีฟ้อง 
ในเรื่องการดําเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งเป็นเหตุให้มีคําสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพราะไม่มี
การต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี ดังน้ัน การพิจารณาและการมีมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ จึงเป็นการพิจารณาโดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามท่ีอาจารย์นิมิต  
วุฒิอินทร์ และอาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กล่าวอ้างในหนังสือขอคัดค้านมติแต่อย่างใด 

๔. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ คือฟ้องเรื่องการสอบ
จรรยาบรรณ แต่หลังจากน้ันฟ้องอีกคดีหน่ึงซึ่งเป็นเหตุที่จะเลือกหรือไม่เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา 

๕. สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าอะไรที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มีอยู่ 
ไม่ควรกังวลเร่ืองการฟ้องร้อง ทั้งน้ี ก็เพ่ือไม่ให้มีปัญหาตามมา ปกติสภามหาวิทยาลัยมีผู้แทนผู้บริหาร ๔ คน 
แต่ผู้แทนคณาจารย์ จาก ๔ คน ปัจจุบันเหลือ ๓ คน โดยหลักธรรมาภิบาลควรเสมอกัน แต่ตอนน้ีขาดไป ๑ คน 
และปล่อยไปโดยไม่รู้ว่าศาลจะดําเนินการเสร็จเมื่อใด จึงควรเร่งดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา 

๖. สภามหาวิทยาลัยยังไม่ควรดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เน่ืองจากเหตุแห่งการชะลอที่ศาลได้ยกมาอ้างว่าทําไมไม่ทุเลาคําสั่ง หากสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือก 
จะมีปัญหาภายหลัง ในคดีน้ีหากผู้ฟ้องคดีชนะคดีก็ไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์-
ประจําได้อีก เพราะการดําเนินคดีต้องใช้เวลายาวนาน คือศาลมีความเห็นว่ากระบวนการที่สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการชอบแล้วเพราะยังไม่ได้ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทน หากผู้ฟ้องคดี
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ชนะคดีก็สามารถกลับมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้ ถ้าหากไปเลือกก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น
แน่นอนเพราะผู้ชนะคดีจะกลับมาสู่ตําแหน่งไม่ได้เน่ืองจากมีคนได้รับการเลือกแทนไปแล้วซึ่งเร่ืองน้ีเป็นเหตุผล
ของศาลใช้เป็นข้ออ้างว่าที่เราดําเนินการชอบแล้ว 

๗. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ขอคุ้มครองชั่วคราวให้สามารถทําหน้าที่เป็นผู้แทน
ในสภามหาวิทยาลัย แต่ศาลบอกว่าไม่มีเหตุ ให้ยกคําร้อง น่ันแสดงว่าผู้แทนในสภามหาวิทยาลัยจะมาอ้าง 
เพ่ือคุ้มครองไม่ได้ เมื่อไม่ได้ กฎหมายหลักต้องเลือกภายใน ๙๐ วัน ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการได ้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉะน้ัน หากดําเนินการเลือกก็จะเป็นตามน้ี แต่ศาลสั่งชัดเจนว่าครั้งหลังสุดจ่าสิบ
ตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ขอคุ้มครองช่ัวคราวให้เขาทําหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจําในสภามหาวิทยาลัย แต่ศาลไม่คุ้มครอง แสดงว่าไม่คุ้มครองแล้วจะอ้างชะลอโดยคาดการณ์เอาเองจะ
ถูกต้องหรือไม่ 

๘. มีกรณีของการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ 
และสภามหาวิทยาลัยแพ้คดี และสภามหาวิทยาลัยก็ดําเนินการอุทธรณ์ไปศาลปกครองสูงสุด ในระหว่าง 
ที่อุทธรณ์น้ัน ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องสอดได้ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจนครบวาระ เมื่อครบวาระ
ก็เลือกที่จะไม่ดําเนินการสรรหาผู้ใดเข้ามาดํารงตําแหน่งคณบดี ด้วยเหตุผลที่ว่าศาลปกครองเชียงใหม่ มีคําพิพากษา
ให้เลือกใหม่จากรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ถ้าหากศาลปกครองสูงสุดยืนตามตามศาลปกครอง
เชียงใหม่ ถ้ามีการสรรหาแล้วผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ไม่ได้อยู่ในรายช่ือตามที่ศาลปกครองเชียงใหม่ 
มีคําพิพากษา สภามหาวิทยาลัยจะทําอย่างไร และในทางการบริหารน้ัน ก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงถ้าหาก 
ไม่ดําเนินการสรรหาคณบดี เพราะโดยข้อกฎหมายสามารถแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดีไปบริหารราชการ
ต่อไปได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าสรรหาได้คนใหม่เข้ามา สภามหาวิทยาลัยจะมีความลําบากและเสียหายในการดําเนินการ
เพราะจะมีผู้ดํารงตําแหน่งสองคน ในลักษณะที่คล้ายกับกรณีน้ีมีตัวอย่าง คือ ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
ยืนตามศาลปกครองช้ันต้นว่าการออกคําสั่งให้นายกเทศมนตรีแห่งหน่ึงพ้นจากตําแหน่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ทําให้เจ้าตัวกลับมาเป็นนายกเทศมนตรีตามเดิม แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีน้ันได้มีการเลือก
นายกเทศมนตรีคนใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนเสียแล้ว จึงทําให้เกิดกรณีมีนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ 
จํานวนสองคน เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไปอีก เมื่อพิจารณาในประเด็นที่ว่าถ้าหากไม่ดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนตําแหน่งที่ว่างจะมีผลเสียหายร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่าองค์ประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัยยังมีอยู่ครบ และการกําหนดให้ดําเนินการเลือกภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นในเร่ืองน้ีไว้แล้วในทํานองว่าเป็นมาตรการเร่งรัดเพ่ือให้มีการดําเนินการ
เท่าน้ัน ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่ดําเนินการพ้นจากระยะเวลาที่กําหนดไว้แล้วในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 

๙. เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดเช่นน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ที่มีอยู่ จํานวน 
๓ คน ทั้ง อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี และ ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี น่าจะสามารถทําหน้าที่ 
ได้ครบสมบูรณ์ เช่นเดียวกับในการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิบางคนในขณะน้ีก็มาไม่ครบ 
สภามหาวิทยาลัยก็สามารถดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ัน ถ้าหากว่าสภามหาวิทยาลัยชะลอไปก่อน ทั้ง ๓ คน  
ก็ทําหน้าที่ต่อไปด้วยความราบรื่นจนกว่าจะครบวาระหรือจนกว่าคดีถึงที่สุด 

๑๐. กรณีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นเรื่องกระบวนการท่ีไม่ชอบตามข้อบังคับ แต่กรณีของ 
จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร เสมือนว่าเราจะเลือกประโยชน์จากที่เราจะได้เปรียบ เมื่อสภามหาวิทยาลัย 
ช้ีขาด จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร หมดหน้าที่ตามสัญญาจ้าง เลิกจ้าง ก็หลุดจากการทําหน้าที่ทั้งสอง 
แต่พอจ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร ไปย่ืนคุ้มครองช่ัวคราวศาลก็ไม่คุ้มครอง ก็เข้าตรรกะที่ว่าคุ้มครอง 
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ก็ไม่คุ้มครอง แล้วสิทธ์ิที่เป็นอาจารย์หมดสัญญา ถ้าหากยึดตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับที่กําหนด ๙๐ วัน 
เป็นเง่ือนไขบังคับให้ทําหากไม่ทําจะเสียหายหรือไม่ ควรพิจารณาเพราะว่าเป็นเรื่องตัวแทน เช่น กรณี ส.ส. ว่าง 
ขาดคุณสมบัติ ต้องดําเนินการเลือกต้ัง เป็นเง่ือนไขบังคับให้ทํา เพราะเป็นเรื่องตัวแทนหรือเสียงที่จะมาทําหน้าที่
ในสภามหาวิทยาลัยไม่เก่ียวกับเร่ืององค์ประกอบที่จําเป็นว่ามาครบไม่ครบ แต่เป็นเร่ืองว่าที่มาของการทําหน้าที่ 
ในสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. ถ้าหากศาลตัดสินมา แล้วสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการเลือก จะเกิดกรณีมีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยซ้อนกัน ๒ คน แน่นอน แล้วถึงตอนน้ันสภามหาวิทยาลัยจะทําอย่างไร ประเด็นน้ีเป็นเรื่อง 
ของข้อกฎหมายและหลักสุจริต แต่ระหว่างทําหรือไม่ทําประเด็นใดจะเป็นข้อเสียมากกว่ากันควรต้องพิจารณาให้ดี 
แต่ถ้าสภามหาวิทยาลัยชะลอเพราะเรื่องยังไม่สิ้นสุดไม่ได้ชะลอเพราะว่ามีประโยชน์อะไร ซึ่งยังมองไม่เห็นว่า
สภามหาวิทยาลัยมีประโยชน์อะไรแบบน้ัน จึงควรเหลือเพียงประเด็นที่ต้องตระหนักให้ดีว่า กรณี ๒ คน ซ้อนกัน
แล้วต่างคนต่างมาเป็น แล้วไม่ยอม สภามหาวิทยาลัยจะทําอย่างไร 

๑๒. ถ้าหากวันน้ีสภามหาวิทยาลัยมีมติให้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา คาดว่าจะมีอีกคดีหน่ึงตามมาแน่นอน ซึ่งจะกลายเป็นวงเวียนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ และพัวพันกันหลายคดี 

๑๓. การเข้ามาเป็นผู้แทนในสภามหาวิทยาลัยมาจากการเลือกต้ัง ระบบคือเลือกต้ังเข้ามา 
เพ่ือให้เท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายคณาจารย์ มองเร่ืองประชาสังคมที่อยู่ร่วมกัน เรื่องเหล่าน้ี
ปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติ (ประธานที่ประชุมขอตัดประเด็นน้ีเพราะไม่ได้มองว่าสภามหาวิทยาลัย 
ต้องมีฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายค้าน แล้วไม่สมดุล (Balance) แต่สภามหาวิทยาลัยต้องมาทํางานร่วมกันด้วยความสามัคคี
เป็นองค์กรองค์รวมเดียวกัน) 

๑๔. สภามหาวิทยาลัยควรรอให้คดีถึงที่สิ้นสุดก่อน จึงค่อยดําเนินการเลือกกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมา สภามหาวิทยาลัยไม่ควรสร้างปัญหาและไม่ควร 
ต้องรับภาระในการแก้ปัญหาตอนท้ายอีก จึงควรช่วยเหลือกันเพราะเป็นสภามหาวิทยาลัยเดียวกัน  
ไม่มีการแบ่งฝ่ายน้ันฝ่ายน้ี 

๑๕. สภามหาวิทยาลัยมีเรื่องถูกฟ้องศาลปกครองมาก จึงมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสภามหาวิทยาลัย
ไปแล้ว ดังน้ัน ควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล รับฟังมุมมองและบันทึกไว้เพ่ือเป็นบทเรียนและเป็นกรณีศึกษา 
ในครั้งต่อๆ ไป เมื่อมีบันทึกของอาจารย์นิมิต วุฒิ อินทร์ และอาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี  ทักท้วงว่า 
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปล่วงหน้าก่อนมีการฟ้องศาล ซึ่งวันน้ีได้มีการอธิบายไปแล้วว่าสภามหาวิทยาลัย 
ไม่ได้รู้ล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุ หลักฐาน แต่สภามหาวิทยาลัยมีหลักฐาน คือ การถูกฟ้องคดี เป็นคดีหมายเลขดํา 
ที่ บ. ๓๗/๒๕๕๘ จึงควรบันทึกไว้ด้วยว่าที่สภามหาวิทยาลัยได้ยืนยันน้ันมีอย่างแน่นอนไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาก่อนล่วงหน้า
ตามที่ขอคัดค้าน เพราะถ้าถามถึงวันน้ันคิดว่ายังไม่มีการฟ้อง จึงสงสัยว่าเหมือนรู้ล่วงหน้าหรือไม่จึงมาเขียน
หนังสือคัดค้านไว้ก่อน แต่ท้ายสุดเมื่อวันน้ียืนยันว่าฟ้องศาลเป็นคดีแล้วก็ยอมรับว่าได้รับคําตอบแล้วในสภา-
มหาวิทยาลัย จะไม่มีการดําเนินการต่อไปข้างนอกสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จึงเข้าใจในเร่ืองน้ีแล้ว แต่ขอให้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

๑๖. การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ 
อยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ แต่คิดว่าควรเลือกเพราะประชาคมจะได้ออกมาลงมติความเห็นว่าแท้จริงควรเป็นอย่างไร 
ควรเอานโยบายของใครเป็นอย่างไร จะได้เติมเต็มสภามหาวิทยาลัย แต่เสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรก็ไม่ว่าอะไร 
อยู่แล้ว หลังจากน้ันอาจมีเทคนิคว่าเมื่อชนะคดีอาจจะอุทธรณ์ต่อไป มันมีทางออกทั้งสองทาง 



๒๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑๗. กรณีการยกตัวอย่าง ส.ส. ให้ใบแดงแล้วเลือกใหม่ จะใช้ไม่ได้ในกรณีน้ี เพราะการให้ใบแดง
เป็นอํานาจศาลสั่งไม่ใช่เป็นอํานาจของ กกต. เพราะศาลสั่งให้ใบแดงถือให้ยุติไม่มีเหตุให้มาฟ้องศาลอีกเพราะ
เป็นคําสั่งศาล ยกเว้นใบเหลืองเป็นอีกเรื่องหน่ึง 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
๑) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัยของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ และ 

อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี กรณีที่คัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ 
๔.๒.๔ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา และให้ระงับการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ แล้วมีมติยืนยันว่า 
การพิจารณาและมีมติในคร้ังน้ันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่สภามหาวิทยาลัยทราบก่อนแล้ว ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริง
ที่ไม่มีอยู่จริงตามที่หนังสือคัดค้านกล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงยืนยันมติเดิม 

๒) สภามหาวิทยาลัยพิจารณากรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว ขอให้ดําเนินการ 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแทนตําแหน่งที่ว่างแล้ว มีมติให้ระงับการดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าคดีที่จ่าสิบตรี
ดร.จอห์นพดล วศินสุนทร ฟ้องสภามหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองเชียงใหม่น้ันจะถึงที่สุด 
  
 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ 
เฉลิมพระเกียรติ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๕ น. 
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